

FEMA vượt qua 100 Sự kiện Công cộng? Thảo luận về Hội thảo sau Thảm họa

Release Date: Tháng 1 18, 2023

LAKE MARY, Fla. – FEMA tiếp tục lên lịch các diễn đàn mở công cộng khắp Tây Nam Florida với sự minh thông báo cho những người sống sót sau cơn bão và các chương trình phục hồi hiện có của tiểu bang và liên bang. Trong ba tháng qua, FEMA đã hỗ trợ hơn 100 cuộc họp công cộng trên khắp khu vực 20 quận, trong đó các Chuyên viên đã có mặt để thảo luận về các chương trình, sáng kiến của tiểu bang, hỗ trợ sau thảm họa, tài nguyên công cộng và cập nhật thông tin. Những sự kiện công cộng này giúp người dân tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị tốt nhất cho cơn bão tiếp theo, nhận được câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến Chương trình Bảo hiểm Lãi Quê gia và giải quyết những hoang mang xung quanh việc dọn dẹp các mảnh vụn sót lại sau bão khi tài sản cá nhân.

Các cuộc họp sẽ mở mời FEMA gặp gỡ người dân tại nơi của họ. Người dân nào sống sót không thể đến Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa do công việc hoặc những hạn chế khác, mặt sẽ sự kiện đã được tổ chức tại văn phòng và địa điểm làm việc trong giới hạn địa phương. Các cuộc họp khác diễn ra vào buổi tối tại chợ, thư viện, tòa thị chính và các buổi họp mặt của nhà thờ.

Các sự kiện này đã được lên lịch ở bất cứ nơi nào được yêu cầu; tuy nhiên, nhiều diễn đàn công cộng đã diễn ra ở các quận DeSoto, Hillsborough, Lee, Monroe, Polk, Seminole và Volusia. FEMA còn hỗ trợ các cuộc họp trực tuyến do tiểu bang Florida tài trợ để thảo luận về các phương án nhà ở tạm thời, công nghệ hỗ trợ tác vụ chi nhánh Hội đồng Polk thu nhập Hộ gia đình vì Sự tiến bộ của Người Da màu để tổ chức các cuộc họp công khai trong các công cộng để bày tỏ ý kiến về các vấn đề này. Các thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ đã có mặt khi được yêu cầu và các diễn đàn công cộng đã được tổ chức dành riêng cho công cộng Người Khiếm thính và Nghe kém.

FEMA còn hỗ trợ các diễn đàn mở công khai bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Ví dụ, các sự kiện đã được tổ chức với tiếng Creole Haiti, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Ngoài ra, FEMA còn cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm những người không biết tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng



FEMA

Page 1 of 2

Creole Haiti, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian và Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/info và fema.gov. Theo dõi [@femaregion4](https://www.facebook.com/fema) / [Twitter](https://twitter.com/femaregion4) và [facebook.com/fema](https://www.facebook.com/fema).



FEMA

Page 2 of 2